



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่  
11 กรกฎาคม 2563



## ประเด็นข่าว

### โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

#### มาตรการของ สร.

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ข่าวสด, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, มติชน, คมชัดลึก, ผจก.รายวัน, ไทยโพสต์, กรมประชาสัมพันธ์, ศูนย์ข่าวแบชฟิค, thaipbs, innnews, thebangkokinsight, mcot, acnews, js100, thaiquote, newtv, thailandplus)

-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดเผยว่า สร. ร่วมกับองค์การอนามัยโลกสำนักงานภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี สปสช. และสำนักงานสถิติแห่งชาติ สืบหาการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในระหว่างมาตรการผ่อนปรน เก็บข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์แพลตฟอร์ม และโทรศัพท์ ระหว่างวันที่ 15 พ.ค.-2 ก.ค. รวม 407,008 ตัวอย่าง พบว่า คนไทยยังมีความกังวลว่าจะเกิดการแพร่ระบาดระลอก 2 ในประเทศ มากที่สุดจากกลุ่มผับ บาร์ คาราโอเกะ อย่างไรก็ตาม ยังมั่นใจในมาตรการของรัฐบาลว่าจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ ภาพรวมการป้องกันตนเองมีแนวโน้มลดลงทุกพฤติกรรม เหลือร้อยละ 80.7 ทั้งนี้ จะสำรวจพฤติกรรมการป้องกันตัวเองของคนไทยทุก 2 สัปดาห์ อีก 6 ครั้ง เพื่อนำมาใช้เฝ้าระวังและปรับมาตรการผ่อนปรนให้เหมาะสม

#### มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ข่าวสด, มติชน, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน, เดลินิวส์, แนวหน้า, มติชน, ไทยโพสต์, บ้านเมือง, สำนักข่าวอิศรา, กรุงเทพธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ประชาไทย, ศูนย์ข่าวแบชฟิค, kapook, thaiquote, thestandard, mthai, sanook, mcot, thaipbs, 77kaoded, nationtv, workpointnews, tnthailand, thebangkokinsight, innnews, newtv, thaipbs, acnews, js100) ทีวีทุกช่อง

-ศบค. รายงานสถานการณ์ ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ผู้ป่วยสะสมคงที่ 3,202 ราย ผู้เสียชีวิตคงที่ 58 ราย หายป่วยเพิ่ม 2 ราย รวมหายป่วย 3,087 ราย ยังรักษาอยู่ในรพ. 57 ราย ไม่มีผู้ติดเชื้อในประเทศติดต่อกัน 46 วัน สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อรวม 12,387,826 ราย รักษาหาย 7,187,447 ราย เสียชีวิต 557,405 ราย ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด สหรัฐอเมริกา 3,219,999 ราย บราซิล 1,759,103 ราย อินเดีย 794,842 ราย รัสเซีย 707,301 ราย และเปรู 316,448 ราย ไทย 3,202 ราย อยู่อันดับที่ 99

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. ข่าวสด, มติชน, ไทยรัฐ

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ต้อนรับ พล.อ.เจมส์ ซี. แมคคอนวิลล์ ผบ.ทบ.สหรัฐฯ และขอบคุณที่อำนวยความสะดวกให้คนไทยเดินทางกลับประเทศ รวมทั้งสนับสนุน 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ มอบเวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล เพื่อช่วยเหลือไทยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นอกจากนี้ นายกฯ ได้แสดงความเสียใจต่อผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด 19 ในสหรัฐฯ และให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง เชื่อมั่นว่าสหรัฐฯ จะแก้ไขสถานการณ์ได้สำเร็จและค้นพบวัคซีนโดยเร็ว ขณะที่ผบ.ทบ.สหรัฐฯ กล่าวชื่นชมกำลังพลของไทยที่เข้มแข็ง ชื่นชมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไทยและการบริหารจัดการของนายกฯ ที่ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ผจก.รายวัน, กรมประชาสัมพันธ์, bangkokbiznews

-พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. ให้การต้อนรับ พล.อ.เจมส์ ซี.แมคคอนวิลล์ ผบ.ทบ.สหรัฐฯ ในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ตามมาตรฐานของ ศบค. และนำชมสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (AFRIMS) ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการศึกษาโรคระบาด โดยนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันและชาวไทยที่ AFRIMS ทำงานร่วมกันเพื่อเอาชนะโรคอันตรายลำดับต้นๆ ของโลก เช่น มาลาเรีย ไข้เลือดออก และโรคโควิด 19

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์มติชน

-นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง กล่าวว่ นายกฯ ได้หารือกับทีมที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจในการทำงานแบบบูรณาการทุกภาคส่วน โดยสั่งตั้งศูนย์ฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19 และหาข้อมูล รวมถึงทีมรวดเร็วเพื่อติดตามปัญหาต่างๆ รวมทั้งการปลดล็อกในเรื่องของผลกระทบจากโควิด-19

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ไทยรัฐ

-พล.อ.ปริพัฒน์ ผลสินธุ์ รองเสนาธิการทหาร นายกิตติพงษ์ กิตติขจร รองผอ.การท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จนท.สำนักงานปลัด ก.กลาโหม กรมควบคุมโรค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับคนไทย 621 คน ที่เดินทางมาจากชูดาน อินเดีย เมียนมา เกาหลีใต้ เจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองพบมีไข้สูง 57 คน นำตัวส่งรพ. ที่เหลือนำไปกักตัว 14 วันตามมาตรการของรัฐ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ไทยรัฐ

-เฟซบุ๊กสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงกรุงนูร์-ซุลตัน ประเทศคาซัคสถาน ออกคำเตือนคนไทยเรื่องโรคปอดอักเสบที่ยังไม่ทราบสาเหตุกำลังระบาดในคาซัคสถาน มีผู้เสียชีวิตในช่วงครึ่งปีแรก 1,172 ราย มากกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ประมาณร้อยละ 50 เป็นโรคปอดอักเสบที่มีลักษณะทั่วไปอาจเกิดจากเชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย หรือเชื้อไวรัส โดยการรักษาใช้มาตรฐานเดียวกันกับการรักษาผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งรัฐบาลคาซัคสถานกำลังหาสาเหตุที่แน่ชัดของโรค

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (สยามรัฐ, nationtv, bangkokbiznews)

-ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม แฉลงจับคนโพสต์ข่าวปลอม 10 ราย รับโทษพ.ร.บ.คอมฯ และ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 4 ราย อีก 6 ราย ตักเตือนและให้ลบโพสต์ก่อน

## ประเด็นข่าว

ปล่อยตัว โดยผู้ต้องหาทั้ง 4 รายได้โพสต์ข้อความลักษณะเดียวกันคือ ยาบ้าสามารถรักษาโรคโควิด-19 ได้ ซึ่งผู้ต้องหา 3 คน ให้การยอมรับอ้างว่าเห็นข้อความจากเพจเฟซบุ๊ก ส่งดำเนินคดีที่ สน.ทุ่งสองห้อง ส่วนอีก 1 คน ได้ส่งข้อมูลให้พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกเพื่อดำเนินคดีต่อไป

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.สยามธุรกิจ

-นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ขณะนี้การผลิตหน้ากากอนามัยของไทยได้วันละ 4.2 ล้านชิ้น โดยรัฐรับซื้อวันละ 3 ล้านชิ้น จัดสรรให้สธ. 1.8 ล้านชิ้น และก.มหาดไทย 1.2 ล้านชิ้น ได้รับแจ้งจากสธ.ว่ามีสต็อกเก็บไว้ใช้เกิน 1 เดือนแล้ว ส่วนจังหวัดต่างๆ ที่ได้รับจัดสรรจากก.มหาดไทยก็มีสต็อกไว้มาก สำหรับหน้ากากอนามัยส่วนเกินวันละ 1.2 ล้านชิ้น กรมฯมีมติให้กรมการค้าภายในไปหารือร่วมกับกรมบัญชีกลาง ก.มหาดไทย และสธ. หาแนวทางการบริหารจัดการให้เหมาะสม โดยเห็นตรงกันว่ารัฐจะรับซื้อไว้ทั้งหมด เพื่อขายต่อให้กับหน่วยงานที่มีความจำเป็นต้องใช้ในราคาต้นทุน เช่น การบินไทย สายการบินต่างๆ สตม. และ ทอท. เป็นต้น เพื่อรองรับการบินภายในประเทศ และเริ่มเปิดรับคนต่างชาติบางกลุ่มเข้ามา

ด้าน ก.พาณิชย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคโควิด-19 ได้เสนอให้ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดซื้อหน้ากากอนามัยจากรัฐรับซื้อวันละ 3 ล้านชิ้น ขึ้นละ 4.28 บาท มาเป็นวิธีการประมูล โดยให้โรงงานเสนอราคาและรัฐรับซื้อราคาที่เสนอต่ำสุด ทำให้เดือน มิ.ย.ซื้อได้ในราคาขึ้นละ 4-4.15 บาท ส่วนเดือน ก.ค.เหลือขึ้นละ 3.65 บาท คาดเดือน ส.ค.ราคาจะต่ำลงอีก ส่วนการส่งออกหน้ากากอนามัย คกก.เฉพาะกิจฯ เห็นชอบให้ต่ออายุการห้ามส่งออกไปอีก 6 เดือน (ถึง 3 ก.พ. 2564) ยกเว้นหน้ากากเฉพาะ เช่น หน้ากากป้องกันสารเคมี, หน้ากากอนามัยที่มีลิขสิทธิ์ผลิตภายใต้แบรนด์เนมของผู้ว่าจ้าง, โรงงานได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอให้ผลิตเพื่อส่งออก และส่งออกให้สถานทูตไทยในประเทศต่างๆ เป็นต้น

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์sanook

-สพ.รัฐฯ อนุมัติให้ใช้ยา Remdesivir รักษาผู้ป่วยโควิด-19 เนื่องจากได้รับการพิสูจน์ว่ามีประสิทธิภาพในการรักษาดีกว่ายาชนิดอื่นๆ โดยคอร์สการรักษาประมาณ 2,340 ดอลลาร์สหรัฐฯ (72,000 บาท) ส่วน 127 ประเทศที่ยากจนหรือประชากรมีรายได้ระดับปานกลางรวมถึงประเทศไทย จะซื้อยานี้ได้ในราคาที่ถูกลงกว่าประมาณ 3-4 เท่า คือประมาณคอร์สละ 18,500 บาท ซึ่งหนึ่งในบริษัทที่ได้รับอนุมัติให้ผลิตยา Remdesivir จำหน่ายให้ประเทศไทยยากจนหรือมีรายได้ปานกลางทั่วโลก คือ บ. Mylan ซึ่งมีสาขาในไทยด้วย มั่นใจได้ว่าคนไทยจะได้ใช้ยารักษามาตรฐานระดับโลกในราคาที่ไม่แพงเกินไป

ด้าน นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม ระบุ ที่ผ่านมากองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้ดำเนินโครงการในการสื่อสารณรงค์และป้องกันไปสู่กลุ่มเป้าหมายเพื่อลดความเสี่ยงของโรคโควิด-19 และเมื่อสถานการณ์ผ่อนคลาย กองทุนฯได้เริ่มขับเคลื่อนงานระยะที่ 2 มี 9 ประเด็นรณรงค์เพื่อป้องกันการกลับมาแพร่ระบาดใหม่

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ

-จากเวทีระดมความคิดเห็นการสื่อสารณรงค์เพื่อสนับสนุนการจัดการ ในสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด-19 จัดโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ก.วัฒนธรรม ผศ.ดร.วีรชัย คุรุจิต คณะทำงานแผนงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาล ในการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 กล่าวว่า ประเด็นรณรงค์เพื่อสนับสนุนการจัดการสถานการณ์โควิด-19 ระยะที่ 2 ประกอบด้วย 1.การผลิตสื่อรณรงค์เฉพาะกลุ่มป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดระลอกสอง 2.การสร้างพื้นที่ให้เกิดการสื่อสารประสานงานกันของกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะช่องทางออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตัว ตามแนวทางนิวนอร์มอล 3.การสร้างสื่อเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศจากความสำเร็จในการจัดการโควิด-19 4.การสร้างสื่อเพื่อรณรงค์สร้างจิตอาสา 5.การส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรมที่สนับสนุนการจัดการสถานการณ์โควิด 6.การรณรงค์ทางศาสนา เพื่อให้เกิดวิถีใหม่ในการปฏิบัติศาสนกิจ ลดเสี่ยงและไม่ขัดต่อศาสนา 7.การบันทึกประวัติศาสตร์ 8.การวิเคราะห์สถานการณ์โดยใช้ข้อมูลเชิงวิชาการในไทย และ 9.การสร้างสื่อเพื่อรณรงค์การสร้างจิตสำนึกและแรงจูงใจในการดูแลตัวเอง

-นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวว่า 90% ของคนไทยต้องสวมหน้ากากถึงจะสู้กับโรคโควิด-19 ได้ จากประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ตลอด 4 เดือน พบมีการผลิตสื่อซ้ำซ้อนกัน จึงควรคิดการรณรงค์ทางสื่อในแนวใหม่ๆ เพิ่มขึ้น เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่อยู่ได้ตลอดและมีความหลากหลายในสังคมไทย นอกจากนี้ สิ่งที่คนไทยควรตระหนักอย่างมากคือ ทำอย่างไรให้กลุ่มวัยรุ่น วัยทำงานของไทย ใช้หน้ากากมากที่สุด เพราะเป็นกลุ่มที่มีโอกาสติดเชื้อมากที่สุด โดยเฉพาะการเข้าเที่ยวในสถานบันเทิง ซึ่งเห็นตัวอย่างชัดเจนจากต่างประเทศ

### ประเด็นผลกระทบ

#### 1.ค่าตรวจโควิดนักกีฬาฟุตบอล

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ (mcof, nationtv)

-พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลไทย ประชุมชี้แจงคู่มือการแข่งขันฟุตบอลแบบไม่มีผู้ชมในสนาม ร่วมกับ บ.ไทยลีก จก., กทท. และผู้แทนสโมสรไทยลีก 1-2 โดยหากสโมสรไม่ปฏิบัติตามคู่มืออาจถูกพิจารณาโทษตามข้อกำหนดของสมาคมฯ หรืออาจผิดกฎหมายได้ ส่วนการกำหนดให้บุคลากรทุกคนที่เข้าสนามต้องตรวจโควิด-19 ก่อนการแข่งขัน 72 ชั่วโมงทุกครั้งก่อนลงสนามแข่งขัน สมาคมฯ ไม่ทราบมาก่อน เนื่องจากไม่มีระบุไว้ในคู่มือของศบค. ซึ่งไม่สามารถทำได้ เนื่องจากจะกระทบการจัดโปรแกรมการแข่งขันและเจ้าของลิขสิทธิ์ไม่สามารถจัดผังถ่ายทอดสดได้ รวมทั้งจะมีผลกระทบต่อทีมในระดับลีกกลางที่มีงบประมาณไม่มาก จึงเตรียมเสนอ กกท.ขอสนับสนุนงบประมาณตรวจโควิด-19 จากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของสโมสร และจะหารือถึงจำนวนครั้งในการตรวจเชื้อ เพราะในลีกต่างประเทศตรวจเชื้อเพียง 1 รอบก่อนแข่งขัน และหากสถานการณ์มีความเสี่ยงจึงกลับมาตรวจอีกครั้ง หรือบางลีกในยุโรปจะตรวจทุก 2 สัปดาห์

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ข่าวสด, มติชน

-สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ประชุมคกก. ยกร่างปรับปรุง แก้ไขระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลทุกรายการ ระเบียบการแข่งขันกีฬาฟุตซอล และกีฬาฟุตบอลชายหาด โดยพิจารณาเพิ่มตรวจคู่มือผู้คุมกัน ส่วนการตรวจหาเชื้อโควิด-19 จะทำเป็นระยะๆ และจะติดตามหาก

## ประเด็นข่าว

มีอากาปร่งซี่ ซึ่งจากการประสานงานกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมควบคุมโรค มีศูนย์ตรวจกระจายทั่วประเทศ และสามารถตรวจแบบกลุ่มได้เพื่อลดค่าใช้จ่าย ซึ่งอาจจะเพิ่มการตรวจในกลุ่มสต๊าฟโค้ช, เจ้าหน้าที่, หมอนวด ที่มีโอกาสสัมผัสนักท่องเที่ยว

-นาย ศิริพงษ์ สุราชาวงศ์ศึก ประธานสโมสรพิษณุโลก เอฟซี โพสต์การคำนวณรายจ่ายกรณีตรวจในแล็บของไทยเบฟเวอเรจ คนละ 1,000 บาท ค่าใช้จ่ายเพิ่มเป็น 45,000 บาท/นัด ตลอดฤดูกาล 990,000 บาท และจะเพิ่มขึ้นอีกหากเข้ารอบแชมป์ลีก ขณะที่เงินสปอนเซอร์ลดลง เก็บค่าเข้าชมไม่ได้ เงินสนับสนุนลดลง จะขอใช้สิทธิพักทีมก่อนได้หรือไม่

### 2.ความเสี่ยงระบาดระลอก 2 จากแรงงานต่างชาติ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook

-เพจเฟซบุ๊ก หมอแล็บแพนด้า โพสต์ว่า โรคโควิด 19 อาจกลับมาระบาดในประเทศอีกระลอกได้ หลังมีผู้ใช้เฟซบุ๊กคนหนึ่ง โพสต์อ้างว่ามีซอก.ใช้รถยนต์ส่วนตัวลักลอบพาคนเข้าออกทางชายแดนธรรมชาติ เพื่อเลี่ยงการกักตัว โดยมีค่าใช้จ่ายคนละ 4,000-5,000 บาท พร้อมทั้งเตือนว่า ทุกคนควรสวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะทางสังคมอย่างเคร่งครัด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-พล.ท.ธรรมณู วิถี แม่ทัพภาคที่ 1 ลงพื้นที่ติดตามการจับกุมแรงงานต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย โดยเฉพาะพื้นที่ ต.ทับพริก อ.อรัญประเทศ กำชับผู้บังคับหน่วยทุกพื้นที่ห้ามมีการปล่อยลอดเข้าไปถึงพื้นที่ชั้นในอย่างเด็ดขาด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-ผบ.ก.จ.พทุมธานี นายอำเภอคลองหลวง ผกก.สภ.คลองหลวง ผกก.ตม.จ.พทุมธานี สนธิกำลังตำรวจ ทหาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จับกุมแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายใน จ.พทุมธานี ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนื่องจากเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติ ไม่ผ่านขบวนการคัดกรองโรค

### 3.travel bubble

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวฯ เปิดเผยความคืบหน้ากรณีการจับคู่ประเทศท่องเที่ยว คาดว่า จะหารือกับศบค.ชุดเล็กแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนก.ค.นี้ เพื่อนำผลสรุปเสนอศบค.ชุดใหญ่พิจารณา หากผ่านจะนำเสนอกรมต่อไป มีข้อกำหนดสำคัญคือ นักท่องเที่ยวต่างชาติต้องอยู่ในประเทศไทยเกิน 14 วัน และจำกัดพื้นที่ในการเดินทางท่องเที่ยว อาทิ ภูเก็ต เกาะสมุย เกาะพะงัน เพื่อให้สาธารณสุขสามารถควบคุมดูแลได้ และจะตรวจเพื่อยืนยันว่าไม่พบเชื้อโควิด-19 อีกครั้ง จากนั้นหากนักท่องเที่ยวต่างชาติต้องการเดินทางไปที่อื่นสามารถแจ้งความต้องการได้

### 4.เชื้อแพร่ผ่านอากาศในที่ปิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-องค์การอนามัยโลก ได้รับทราบการประเมินผลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดภายในร้านอาหาร การฝึกร้องเพลงประสานเสียง หรือการเข้าร่วมคลาสในฟิตเนส และยอมรับว่ามีความเป็นไปได้ที่ไวรัสจะแพร่กระจายไปในอากาศ ส่วนสาเหตุอื่นๆ ที่ทำให้เกิดการติดเชื้อ อาทิ การสัมผัสพื้นผิวที่มีเชื้อโควิด-19 หรือการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้คนในสภาพแวดล้อมปิด รวมทั้งบุคคลสามารถเป็นพาหะของการแพร่ระบาดโควิด-19 ได้แม้จะไม่มีอาการป่วย

### 5.เงินพบเชื้อโควิดในกึ่งแช่แข็ง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-เจ้าหน้าที่ศุลกากรเงินตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 ในผลิตภัณฑ์กึ่งแช่แข็งจากโรงงาน 3 แห่งในประเทศเอกวาดอร์ และจะส่งไปทำเรือในเมืองต้าเหลียนและเซี่ยเหมินเพื่อทำลายต่อไป ล่าสุด ทางการเงินได้สั่งระงับนำเข้ากึ่งแช่แข็งจากเอกวาดอร์แล้ว และยังประกาศระงับการนำเข้าเนื้อสัตว์จาก 23 โรงงานในหลายประเทศ เช่น บราซิล อังกฤษ สหรัฐฯ และเยอรมนี เพราะเกรงว่าจะมีการปนเปื้อนของเชื้อไวรัสโควิด-19

### 6.เบตาดีนฆ่าเชื้อโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook

-มนติพัรมา ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบตาดีน ประกาศว่า ผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการ ประเทศสิงคโปร์ ยืนยันประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคเบตาดีน ได้แก่ ยาฆ่าเชื้อเบตาดีน น้ำยาล้างทำความสะอาด น้ำยาบ้วนปาก และสเปรย์พ่นปากและคอ ในการฆ่าเชื้อ SARS-CoV-2 ซึ่งเป็นต้นเหตุของโรคโควิด-19 ได้ถึง 99.99% ในเวลา 30 วินาที นอกจากนี้ ยังมีผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการที่มาเลเซีย พบน้ำยาบ้วนปากเบตาดีนในหลอดทดลองฆ่าเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ได้ 99.99% ในเวลา 15 วินาที

### สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ผจก.รายวัน 360 องศา, มติชน, ไทยรัฐ, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, แนวหน้า, สำนักข่าวอินโฟเควสท์, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, positioningmag, xinhuathai, สำนักข่าวไทย, thebangkokinsight)

-WHO ส่งผู้เชี่ยวชาญ 2 คนไปที่กรุงปักกิ่ง เพื่อเตรียมความพร้อมกับเจ้าหน้าที่จีน ก่อนคณะกรรมการอิสระนานาชาตินำโดย WHO จะเดินทางไปเริ่มงานสอบสวนหาต้นตอแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเป็นทางการ

-สหรัฐฯ รัฐมิสซิสซิปปี พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขาดแคลนเตียงผู้ป่วยหนัก

-ฮ่องกง สั่งปิดโรงเรียนทุกแห่งตั้งแต่วันที่ 13 ก.ค.นี้ หลังผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างมาก

-บราซิล สมาชิกในคณะรัฐมนตรี ทอยอยเข้ารับการตรวจ หลังประธานาธิบดีติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ด้านสมาคมสื่อบราซิลเตรียมฟ้องผู้นำประเทศ ฐานไม่รับผิดชอบต่อสังคม

## ประเด็นข่าว

- **อิตาลี** สั่งห้ามประชาชนจาก 13 ประเทศที่ยังคงมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในอัตราสูง เดินทางเข้าประเทศ ประกอบด้วย อาร์เมเนีย, บาหลีเรน, บังกลาเทศ, บราซิล, บอสเนีย แอนด์ เฮอร์เซโกวีนา, ชิลี, คูเวต, นอร์ช มาซิโดเนีย, มอลโดวา, โอมาน, ปานามา, เปรู และโดมินีกัน

- **ฟิลิปปินส์** ไม่สามารถเปิดเศรษฐกิจได้ 100 เปอร์เซ็นต์ หลังพบผู้ติดเชื้อวันเดียว 2,539 ราย

- **ญี่ปุ่น** มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 355 ราย อยู่ในกรุงโตเกียว 224 ราย สูงสุดตั้งแต่เกิดการระบาด รัฐมนตรีเศรษฐกิจเรียกร้องให้โฮสต์คลับและโฮสเทลคลับเร่งดำเนินการตามข้อปฏิบัติในการระงับการแพร่กระจายของโรค

- **เม็กซิโก** มีผู้ป่วยใหม่สูงถึง 7,280 ราย ผู้ป่วยสะสม 282,283 ราย เสียชีวิต 33,526 ราย

- **โบลีเวีย** นางจินีนา อาเนซ ประธานาธิบดีรักษาการของโบลีเวีย ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่อาการไม่รุนแรงและจะกักตัวเอง 14 วัน โดยมีกรมโบลีเวียอย่างน้อย 7 คน รวมทั้งรมว.สธ. ติดเชื้อไวรัสด้วย

- **แอฟริกาใต้** หลายเมืองมีการขุดหลุมศพไว้รองรับผู้เสียชีวิต 1.5 ล้านหลุม

- **คาสต์สถาน** ตำนานสื่อจีนรายงานโรคปอดอักเสบรุนแรงกว่าโรคโควิด 19 ว่าไม่เป็นความจริง ยอดรวมผู้ติดเชื้อแบคทีเรีย, เชื้อราและโรคปอดบวมจากเชื้อไวรัส รวมถึงผู้ติดเชื้อที่ยังไม่รู้สาเหตุ ยังคงอยู่ในกรอบคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก

- **สถานการณ์ทั่วโลก** ผู้ติดเชื้อรวม 12,378,787 ราย เสียชีวิต 552,771 ราย รักษาหาย 7,093,765 ราย สหรัฐฯ ผู้ติดเชื้อสูงสุด 3,219,993 ราย บราซิล 1,759,103 ราย อินเดีย 794,855 ราย รัสเซีย 707,301 ราย เปรู 316,448 ราย ชิลี 306,216 ราย และสเปน 300,136 ราย

### ร้องเรียนการบรรจุ ขรก. รุนโควิด

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์สยามรัฐ

- นายพิพัฒน์ ก้อนคำ เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขชำนาญงาน แกนนำกลุ่มข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไป ผู้มีคุณวุฒิปริญญาทางด้านสาธารณสุขและได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน นำคณะเข้ายื่นหนังสือถึงนายฯ รมว.สธ. เลขาธิการ ก.พ. และนายกสภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ผ่านศูนย์ดำรงธรรม จ.เชียงใหม่ เพื่อขอให้ ขรก.ตำแหน่งประเภททั่วไป ผู้มีคุณวุฒิปริญญาทางด้านสาธารณสุขที่สอบขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการเป็นกรณีพิเศษ และขอให้รัฐบาล สธ. และก.พ. พิจารณาให้ค่าตอบแทนวิชาชีพและสิทธิต่างๆ แก่ผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนและมีคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการใน จ.เชียงใหม่ 256 คนด้วย

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ข่าวสด, มติชน) เว็บไซต์(มติชน, เดลินิวส์)

- ที่ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ทำเนียบรัฐบาล กลุ่มนักสังคมสงเคราะห์จิตเวช นำโดย น.ส.นันทินี เยี่ยมยั้ง ยื่นหนังสือถึง นายฯ ขอให้พิจารณาคัดเลือกบรรจุบุคลากรสายวิชาชีพนักสังคมสงเคราะห์จิตเวช ในสังกัดสธ. ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด 19 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ตามมติกรม.วันที่ 15 เม.ย. 2563

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ Hfocus

- เครือข่ายนักวิชาการสาธารณสุขผู้สอบแข่งขันได้และได้รับการคัดเลือกขึ้นบัญชี ยื่นหนังสือถึง นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายฯ และรมว.สธ. รวมทั้งยื่นถึงกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสำนักนายฯ เพื่อเรียกร้องให้บริหารจัดการอัตราตำแหน่งว่างที่มีอยู่เพื่อบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ หรือผู้ได้รับคัดเลือกในบัญชีที่ยังไม่หมดอายุ ให้เข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เนื่องจากกังวลว่าการบรรจุข้าราชการรุ่นโควิด19 อาจส่งผลให้เกิดการระงับหรือชะลอการเรียกกลุ่มที่รอขึ้นบัญชีข้าราชการ

### ปฏิบัติการหัวใจติดปีก

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์บ้านเมือง, ผจก.รายวัน, สยามรัฐ, คมชัดลึก, inn, mcot, newtv, matichonweekly, thaiquote

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายฯ และ รมว.สธ. ขับเครื่องบินส่วนตัวนำ นพ.พัชร อ่องจรีต แพทย์ศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก รพ.จุฬาฯ พร้อมคณะไปรพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี เพื่อผ่าตัดนำหัวใจ ไตขวา ม้าม และต่อมน้ำเหลือง ของผู้ป่วยที่เสียชีวิต ไปให้ผู้ป่วยที่รอการช่วยเหลือ โดยนายอนุทินได้ขับเครื่องบินส่วนตัวสนับสนุนทีมแพทย์รับส่งอวัยวะ ตั้งแต่ปี 2557 เรียกชื่อภารกิจนี้ว่า “ปฏิบัติการหัวใจติดปีก” ทำหน้าที่ไปรับอวัยวะจากผู้เสียชีวิตและนำไปเปลี่ยนถ่ายให้กับผู้เจ็บป่วยโดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 35

### คลินิกชุมชนอบอุ่นทุจริตบฯ บัตรทอง

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน, เว็บไซต์(ข่าวสด, เดลินิวส์, ผจก.รายวัน, มติชน, thaipbs,mcot)

- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวถึงความคืบหน้ากรณี สปสช.ส่งเรื่องให้ตรวจสอบคลินิกชุมชนอบอุ่น 18 แห่ง ปลอมแปลงเอกสารเบิกงบตรวจสุขภาพผู้ป่วยในระบบบัตรทอง ว่า กรมฯ ได้ดำเนินการ 1.ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่คลินิกทั้ง 18 แห่ง 2.ออกหนังสือเรียกผู้เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล โดยเฉพาะผู้ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการ และ 3.สอบถามข้อมูล บ.ที่ท่าแล้ว ซึ่งพบว่าสอดคล้องกับสปสช. จึงมอบให้นิติกรของกรมฯ ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนแล้ว โดยสถานพยาบาลที่จัดทำเอกสารแสดงผลการรักษาอันเป็นเท็จ มีความผิดตามมาตรา 73 พ.ร.บ.สถานพยาบาลฯ ผู้เกี่ยวข้องทั้งผู้รับอนุญาต ผู้ดำเนินการ หรือเจ้าหน้าที่ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ขณะเดียวกัน กรมฯ อยู่ระหว่างสอบสวนเชิงลึกว่าการทำหลักฐานเท็จก่อให้เกิดความเสียหายกับผู้ป่วยหรือไม่ ถ้ามีความเสียหายจะดำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องอีก และเนื่องจากผู้ดำเนินการคลินิกเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จึงจะส่งเรื่องไปยังสภาวิชาชีพให้ตรวจสอบและดำเนินการทางด้านจริยธรรมด้วย

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน

- ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ เลขาธิการและโฆษก สปสช. กล่าวว่า เมื่อวันที่ 5 ก.ค. ได้ส่งข้อมูลและแจ้งความไว้ที่กองบังคับการกองปราบปราม ใน

### ประเด็นข่าว

ข้อหาฉ้อโกงและนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จไปในระบบคอมพิวเตอร์ ขณะเดียวกัน สปสช.ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณารายละเอียดของปัญหาอย่างเป็นระบบ รวมถึงพิจารณาระบบการตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าบริการและคุณภาพบริการ เพื่อปรับปรุงเพิ่มเติมและจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาต่อไป มีระยะเวลาดำเนินการภายใน 30 วัน โดยคณะกรรมการ ประกอบด้วย 1.นายจิรวิสุต สุขได้พึ่ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย เป็นประธาน 2. นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ 3.รศ.จิราพร ลิ้มปานานนท์ นายกสภาเภสัชกรรม 4.ศ.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ นายกสมาคม รพ.เอกชน 5.ผศ.ภญ.ยุพดี ศิริสินสุข ผู้แทนภาคประชาชน 6.นายนิมิตร เทียนอุดม ผู้แทนภาคประชาชน 7.ผู้แทนปลัด สธ. 8.ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ สปสช.เป็นผู้ตรวจสอบพบการทุจริตเอง ดังนั้นระบบมีความแม่นยำอยู่พอสมควร ส่วนกรณีที่รพ.สธ.ระบุว่า จากการขยายผลสอบคลินิกชุมชนอบอุ่นในกรุงเทพฯ 86 แห่ง พบว่ามีการปลอมแปลงเอกสารการเบิกเงินจาก สปสช. 63 แห่งนั้น สปสช.มีการตรวจสอบขั้นต้น และจะส่งข้อมูลให้คลินิกอุทธรณ์ ซึ่งหากเข้าข่ายการทุจริตจะแจ้งความดำเนินคดีต่อไป

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน, ไทยรัฐ

-พ.ต.อ.สมควร พึ่งทรัพย์ รองผบก.ป. เปิดเผยว่า สปสช.ได้ให้ฝ่ายกฎหมายเข้าแจ้งความกรณีการทุจริตของคลินิกชุมชนอบอุ่น 18 แห่งในกทม. ความเสียหาย 74,397,720 บาท ได้สั่งการให้ชุดสืบสวนเร่งสืบสวนสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานทั้งพยานบุคคลและเอกสาร ซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควร รวมทั้งต้องสอบปากคำผู้ป่วยที่เข้ารับการตรวจที่อาจมีมากถึงหมื่นราย

**ย้ายผอ.รพ.ขอนแก่น**

**สื่อที่นำเสนอ :** nationtv

-นพ.ชาญชัย จันทรรวงชัยกุล ผอ.รพ.ขอนแก่น กล่าวภายหลังร่วมงานเปิดศูนย์ MRI รพ.ขอนแก่น กรณียื่นฟ้องปลัด สธ. ว่าด้วยการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ นำข้อมูลที่บิดเบือน ข้อมูลที่เป็นเท็จ เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้เสียหายและเรียกค่าเสียหาย 5 ล้านบาท ว่า ต้องการปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเอง และต้องการทำทุกอย่างให้กระจ่าง ซึ่งได้รับคำแนะนำจากทนายความว่าค่าเสียหาย 5 ล้านเป็นจำนวนที่ไม่ได้มากหรือน้อยเกินไป ส่วนการทำงานที่ในฐานะ หน.ศูนย์ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ มีการจัดประชุมการวางแผนกระจายทรัพยากรป้องกันการระบาดซ้ำของโควิด-19 และได้รายงานให้ผู้บริหารทราบ

**กัญชาทางการแพทย์**

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ผจก.รายวัน, สยามรัฐ, แนวหน้า, innnews, bangkpkbiznews

-พรรคภูมิใจไทย จัดการอบรมกัญชาทางการแพทย์แบบครบวงจร ตั้งแต่ขออนุญาตจนถึงแปรรูป โดยได้รับการอุดหนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง โดยมี ดร.นพ.สำเร็จ แหียงกระโทก ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ สธ. พร้อมด้วย นางเรวดี รัชมิทัต ที่ปรึกษา รมว.สธ. เป็นวิทยากรบรรยาย

**น้ำมันเก่าทำให้ใส**

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชน, ผจก.รายวัน, thaipbs, bangkokbiznews

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยกรณีที่มีการเผยแพร่ในสื่อออนไลน์เกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนน้ำมันเก่าที่ใช้แล้วให้กลับมาใสเหมือนเดิม ด้วยการเติมแป้งสาลีผสมน้ำ ว่า ทำให้น้ำมันใสขึ้นและมีสีจางลงได้ แต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางเคมี เช่น ค่าของกรด ค่าเพอร์ออกไซด์ และสารโพลาร์ ซึ่งเป็นค่าบ่งชี้คุณภาพของน้ำมันให้ดีขึ้นมาได้ การใช้น้ำมันทอดซ้ำหลายๆ ครั้ง ทำให้เกิดสารโพลาร์ในปริมาณสูงขึ้น อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ประกาศ สธ. กำหนดปริมาณสารโพลาร์ในน้ำมันที่ใช้ทอดหรือประกอบอาหารเพื่อจำหน่าย ไม่เกินร้อยละ 25 ของน้ำหนัก และผู้บริโภคควรเลือกใช้น้ำมันให้เหมาะสมกับวิธีปรุงอาหาร ไม่ควรนำน้ำมันมาทอดซ้ำเกิน 2 ครั้ง ควรเก็บน้ำมันที่ใช้แล้วในภาชนะสแตนเลสหรือแก้วปิดฝาสนิท ไม่ให้โดนแสงแดด เพื่อป้องกันการเหม็นหืน และควรบริโภคของทอดแต่น้อยเพื่อสุขภาพที่ดี

**ความสะอาดของตลาดสด**

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน

-เสนอบทความ กรมอนามัยห่วงตลาดสดทั่วไทยเป็นแหล่งรังโรค แนะนำผู้ประกอบการ พ่อค้า แม่ค้า เข้มทำความสะอาดสถานที่-แผง ป้องกันหนู รมรงค์ ประชาชนดูแลสุขภาพอนามัย ลงทะเบียนเข้า-ออกพื้นที่ สวมหน้ากากอนามัย

**โครงการพระดำริด้านการป้องกันเอชไอวี**

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์คมชัดลึก, สยามรัฐ, thailandplus

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพระดำริด้านการป้องกันเอชไอวีในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 1/2563 เพื่อสนับสนุนโครงการพระดำริในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โดยมีการพิจารณารายละเอียดร่างแผนกิจกรรม 4 เรื่องที่เตรียมจะดำเนินการในระหว่างเดือนก.ค. - ก.ย. 2563 ได้แก่ 1.การมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ผู้แทนหน่วยงานที่มีการดำเนินงานดีเด่น ประกอบด้วย เรือรบจำที่จัดบริการคัดกรองเอชไอวี ไวรัสตับอักเสบบีและซีฟิลิสในกลุ่มผู้ต้องขัง ตามโครงการคืนคนสุขภาพดีสู่สังคมและศูนย์บริการชุมชน 2.การดำเนินงานให้บริการด้านเอชไอวีของเรือรบจากกลางอุดรธานี 3.การเยี่ยมชมเรือรบจำตามโครงการคืนคนสุขภาพดีสู่สังคม เรือรบจำจังหวัดตรัง 4.การเสวนาเรื่องการจัดการปัญหาผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อการดูแลกลุ่มเปราะบางในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก นอกจากนี้ ที่ประชุมยังรับทราบความก้าวหน้าการปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นสมาชิกกรรมการบริหารของโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ ของประเทศไทย รวมทั้งความก้าวหน้าในการจัดทำหนังสือเทิดพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ในฐานะทูตสันถวไมตรี ในการป้องกันเอชไอวีในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

## ประเด็นข่าว

**โรคมูมิแพ้วหนัง**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, innnews

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคมูมิแพ้วหนังเป็นโรคผิวหนังอักเสบเรื้อรังชนิดหนึ่ง ถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ ผู้ที่เป็นโรคมักมีประวัติภายในครอบครัวเป็นภูมิแพ้แบบต่างๆ เช่น หวัดเรื้อรัง แพ้ฝุ่น ไข่ล่อองฟาง หรือหอบหืดอย่างใดอย่างหนึ่ง หรืออาจมีอาการพร้อมกันหลายๆ อย่าง โรคนี้เป็นโรคไม่ติดต่อและไม่มียารักษาให้หายขาด ผู้ป่วยต้องดูแลตนเองและหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้แพ้ จะชะลออาการและช่วยควบคุมโรคได้

**ไข้หวัดหมู**

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐสัปดาห์ 1

-คนทั่วโลกกำลังมีความเสี่ยงต้องเผชิญกับโรคอุบัติใหม่ เมื่อทีมนักวิจัยจีนค้นพบเชื้อไข้หวัดหมูสายพันธุ์ใหม่ ที่อาจกลายพันธุ์เกิดการแพร่ระบาดจากคนสู่คนเป็นวงกว้างในอนาคต คือ ไข้หวัดหมูจี 4 ซึ่งเกี่ยวพันทางพันธุกรรมกับไข้หวัดหมูสายพันธุ์เอช 1 เอ็น 1 ที่เคยระบาดในปี 2552 แม้ว่าเวลาอันใกล้นี้ยังไม่เสี่ยงเกิดการระบาดครั้งใหญ่แต่จำเป็นต้องจับตาใกล้ชิด

**โรคไข้เลือดออก**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, innnews

-นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัฐ นพ.สสจ.ลำปาง แดลงสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่ หลังมีผู้เสียชีวิตรายแรกของ จ.ลำปาง เป็นหญิงอายุ 17 ปี ขณะนี้ พบผู้ป่วยป่วย 227 ราย อัตราป่วย 29.83 ต่อแสนประชากร เป็นลำดับที่ 4 ของภาคเหนือตอนบน พบผู้ป่วยมากใน อ.ห้างฉัตร อ.วังเหนือ อ.เกาะคา อ.เมือง และ อ.แม่ทะ ตามลำดับ ได้ให้รพ.สต.ทั้ง 11 แห่ง อสม.ทั้ง 13 อำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกตรวจสอบและเร่งกำจัดเพาะพันธุ์ลูกน้ำ ยุงลายสัปดาห์ละ 2 วัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-นพ.ศุภชัย บุญอำพันธ์ นพ.สสจ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า สถานการณ์ไข้เลือดออกในจังหวัดมีแนวโน้มสูงขึ้น ขอความร่วมมือประชาชนป้องกันตัวเองด้วยการใส่เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ใช้ยาทากันยุง ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง กำจัดภาชนะที่มีน้ำขังและใส่ยาฆ่าลูกน้ำในบ่อน้ำ ใช้สารเคมีพ่นตามบ้านและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยสัปดาห์นี้มีผู้ป่วย 27 ราย สัปดาห์ที่ผ่านมา 42 ราย พบผู้ป่วยมากที่สุดที่ อ.แม่สะเรียง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

-ช่วงที่ระบบสาธารณสุขกำลังแออัดเพราะรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 สิงคโปร์ มาเลเซียและไทย ต้องเจอกับไข้เลือดออกระบาด เหลียง โชนัน แพทย์ด้านโรคติดเชื้อ รพ.เมทแอลิซาเบธ โนวนา ในสิงคโปร์ เผยว่า จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สูงขึ้นมาก สำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติสิงคโปร์ ระบุ ข้อมูลถึงวันที่ 6 ก.ค. ผู้ป่วยเกินกว่า 15,500 คนแล้ว ทั้งนี้ เพื่อเปรียบเทียบการติดเชื้อ ผู้เชี่ยวชาญใช้มาตรวัดที่เรียกว่า "อัตราการติดเชื้อไข้เลือดออกที่อายุ 9 ขวบ" โดยสิงคโปร์มีเด็กอายุ 9 ขวบเป็นไข้เลือดออกไม่ถึง 9% ส่วนมาเลเซีย 30-40% ไทยและอินโดนีเซีย 50-60% และฟิลิปปินส์ 90%

**สำนักงานนิเทศ**

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2 📠 0 2591 8612-3 🌐 <http://pr.moph.go.th>

📘 fanmoph 🐦 pr\_moph 📺 healthmoph 📺 moph channel

